



เอกสารข่าว

คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓



เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๗ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาศึกษาเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบการและภาคเอกชนในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยเชิญผู้แทนจาก สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยในการเชิญสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

โดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลว่า UN Global Compact เป็นโครงการรณรงค์ให้บริษัทวางกลยุทธ์และยึดหลักการดำเนินงานที่สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามหลักสากล ๑๐ ประการ เพื่อขยายความร่วมมือจากบริษัทน้อยใหญ่ทุกภาคอุตสาหกรรม เพื่อผนึกกำลังสร้างโลกของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม



หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact

สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล	ดูแลให้ธุรกิจของตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกำลังละเมิดสิทธิมนุษยชน	สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง	ต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับทุกรูปแบบ	ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ	ระแวดระวังการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	อาศัยจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการคอร์รัปชัน และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่แข็งแกร่งขององค์กรชั้นนำในประเทศไทย ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยส่งมอบองค์ความรู้ คัดสรรแนวทางจากทั่วโลก ที่สร้างความตระหนักรู้และความสามารถในการนำเป้าหมายด้านความยั่งยืนมาขับเคลื่อนให้เป็นกลยุทธ์หลักในการประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ พันธมิตร (Partnership) โดยภาคเอกชนเป็นพันธมิตรร่วมกัน แม้จะต่างอุตสาหกรรม ต่างบริษัท หรือแม้ว่าจะเป็นผู้แข่งขัน แต่เป้าหมายการพัฒนาต้องเป็นเป้าหมายร่วมกัน และเป็นเป้าหมายความยั่งยืนที่แท้จริงในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

● ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยได้มุ่งเน้นไปที่การควบคุม COVID-19 เพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น สนับสนุนการรับมือเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูอย่างรอบด้านในระยะยาว และเพื่อสร้างขึ้นมาให้ดีขึ้นกว่าเดิม อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ แผนรับมือจะต้องยึดสิทธิมนุษยชน

● การส่งเสริมธุรกิจและสิทธิมนุษยชนมีความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับผู้ผลิต ทั้งรายเล็กรายใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน มาพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย

คณะกรรมการการค้าได้มีข้อเสนอแนะต่อสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ว่าควรขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น เช่น

- การสร้างเครือข่ายโดยเชิญชวนสมาพันธ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เนื่องจากสมาพันธ์มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวนมาก และผู้ประกอบการ SMEs มีความสำคัญและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญและแก้ไขความยากจนของประเทศ ซึ่งหากผู้ประกอบการ SMEs นำเรื่องการประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปใช้ จะสามารถยกระดับด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศให้สูงขึ้นเป็นอย่างมาก เป็นต้น

นอกจากนี้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ได้มีข้อเสนอว่า โครงการ Thailand Trust Mark เป็นโครงการที่ดีและช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าและธุรกิจของประเทศให้ได้รับการยอมรับตามข้อกำหนดของมาตรฐานโลก และเป็นสิ่งช่วยการันตีคุณภาพว่าได้รับการยอมรับเพื่อเป็นใบผ่านทางให้แก่ผู้ประกอบการไทย ในการก้าวเข้าไปเปิดตลาดโลกและสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่โครงการดังกล่าวยังขาดกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานและคุณสมบัติอย่างชัดเจน จึงเห็นว่ารัฐบาลควรมีการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง

